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“สมหวัง”เผยประเมินมหา’ลัยปี 59
เน้นบูรณาการลดความซ้ำซ้อนตรวจประเมิน
ย้ำประเมินระดับปริญญาเอกเพื่อพัฒนา ไม่ได้จับผิด

วันนี้(18 ม.ค.)ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ประธานคณะอนุกรรมการทำงานและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หารือกับ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการ กกอ.
เกี่ยวกับการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเห็นตรงกันว่า จากนี้การประเมินต่าง ๆ
ต้องทำแบบบูรณาการเพื่อไม่เกิดการประเมินซ้ำซ้อน เช่น
การประเมินภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
และการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ของ กกอ.ต้องประเมินไปพร้อมๆกันและไม่ซ้ำซ้อน
เพื่อสถาบันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาให้ข้อมูลแก่ผู้มาประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ หลายครั้ง
จนเสียเวลาในการจัดการเรียนการสอน โดยในวันที่ 26 ม.ค.นี้
สกอ.และคณะอนุกรรมการทำงานและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก จะประชุมกันอีกครั้ง
เพื่อจัดทำคู่มือการประเมินที่มีการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะนำไปประเมินจริง

ศ.ดร.สมหวัง กล่าวต่อไปว่า ข้อย้ำว่าการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของ กกอ.
เป็นการไปตรวจประเมินเพื่อพัฒนา ไม่ใช่การจับผิดหรือเอาโทษมหาวิทยาลัย
ดังนั้นการตรวจจะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่า
สกอ.จริงใจและสร้างความเชื่อใจให้แก่มหาวิทยาลัยว่า การตรวจประเมินเป็นไปตามความจริง ไม่มีพวกใคร
ซึ่งเบื้องต้นการประเมินจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1.กลุ่มที่ต้องประเมินก่อน คือ สถาบันที่ถูกร้องเรียนซึ่งมี 20 กว่าแห่ง
2.กลุ่มที่จัดการศึกษาพอใช้ และ3.กลุ่มที่จัดการศึกษาดีและดีมาก ทั้งนี้เฉพาะกลุ่มที่ 3 นี้จะไม่ลงไปตรวจ
แต่จะให้ส่งข้อมูลมาว่ามีอะไรดี เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มอื่น ๆ ได้เรียนรู้ต่อไป
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